

สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปราจีนบุรี
ตามสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
และมติคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี - อำเภอ ทุกอำเภอ - อปท.ทุกแห่ง
๒.	ให้จังหวัดจัดทำแผนที่คาดการณ์ One Map โดยนำแผนที่ one map ของกรมชลประทานที่ได้ดำเนินการไว้แล้วทุกจังหวัด และให้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่เชิงเขาของกรมทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดนำไปใช้ในการวางแผนเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่อไป	- สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี - โครงการชลประทานปราจีนบุรี - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี - เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี - อำเภอ ทุกอำเภอ - คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดปราจีนบุรี - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
๓.	เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่สูญเสียในระบบท่อ	- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงทร์บุรี - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
๔.	ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานระดับพื้นที่สนับสนุนงบประมาณทันทีเมื่อมีการร้องขอ	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี - มณฑลทหารบกที่ ๑๒ - อำเภอ ทุกอำเภอ - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ - อปท.ทุกแห่ง
๕.	มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ - บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการจัดเตรียมพื้นที่อพยพ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยให้ดำเนินการเชื่อมโยงกันให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ - ให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดประสานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี - มณฑลทหารบกที่ ๑๒ - คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี - อำเภอ ทุกอำเภอ - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ - อปท.ทุกแห่ง
๖.	บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ จังหวัดปราจีนบุรี - โครงการชลประทานปราจีนบุรี - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี - อำเภอ ทุกอำเภอ - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ - อปท.ทุกแห่ง